

Tên : Nguyễn Vũ Ngọc Ánh
Mã số học sinh : :10093002
Khoa : Giáo dục

Giới thiệu trường Đại học Wakayama

Ở bất kỳ thời đại nào, tri thức cũng đều rất quan trọng.. Nhất là trong xã hội hiện nay, các nghiên cứu khoa học không ngừng được tiến hành để đáp ứng nhu cầu con người, Các nước có nền khoa học tiên bộ chắc chắn kinh tế cũng theo đó mà phát triển.

Hiểu được điều đó, Phụ huynh đang có xu hướng cho con em đi du học : " Đi một ngày đàng - Học một sàng khôn ". Đi du học không chỉ để tích lũy kiến thức, mà còn có ý nghĩa mở mang tầm nhìn ra Thế giới. Những nước được nhắm đến nhiều là các cường quốc như Mỹ, Nhật.

Nhưng vì là cường quốc, mạnh cả về kinh tế, quân đội nên chi phí sinh hoạt cũng rất đắt đỏ. Hơn nữa, vào một trường tốt không phải chuyện dễ ... Tuy nhiên một khi đã quyết định cho con cái đi du học, có lẽ điều đáng quan tâm nhất không phải tiền mà là một ngôi trường tốt và môi trường sống thuận lợi.

Nếu quả thật vậy thì tại sao không đến Đại học Wakayama nhỉ ?

Đại học Wakayama là trường Đại học Quốc Lập của Nhật Bản, có lịch sử phát triển lâu đời.

Năm 1949, ba trường : Sư phạm Wakayama, trường Sư phạm Thanh Niên Wakayama, trường chuyên ngành Kinh Tế Wakayama hợp lại và Đại học Wakayama được thiết lập. Sau đó, các khoa và môn học dần được đổi mới cải thiện nhằm tiến tới một trường Đại học Tổng hợp bồi dưỡng nhân tài xã hội, có kiến thức rộng rãi và khả năng nắm bắt nhiều khía cạnh công việc. Tiêu chí hàng đầu của trường là phát huy tính tự chủ cho sinh viên, dựa trên phương pháp cố vấn, hợp tác với sinh viên. Giáo viên của trường luôn cởi mở, nhiệt tình, khi gặp khó khăn trong học tập hay có vấn đề khúc mắc, học sinh có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên bất cứ lúc nào ...

Trường có bốn khoa đào tạo Đại học và ba chuyên ngành nghiên cứu sau Đại học. Hệ Đại học bao gồm khoa Giáo dục, khoa Kinh tế, khoa Công nghệ và khoa Môi trường (đây là khoa mới được thành lập năm 2008 đồng thời là khoa Môi trường đầu tiên được thành lập với tư cách một Đại học Quốc Lập). Hệ sau Đại học có các khoa Giáo dục, Kinh tế và Công nghệ.

Cơ sở vật chất nhà trường được trang bị đầy đủ với các phòng học tiện nghi, phòng nghiên cứu, phòng phát huy tính sáng tạo tự chủ, thư viện ...

Các câu lạc bộ hoạt động ngoại khoá như: Kiếm đạo, lai, Bóng chuyền, Bóng đá, Tennis phát triển mạnh, đa dạng khiến sinh viên trải nghiệm cuộc sống Đại học có ý nghĩa hơn. Hoạt động các câu lạc bộ tất cả đều do sinh viên tự lập lên, và tự chịu trách nhiệm dưới sự đồng ý của nhà trường.

Đặc biệt vào dịp tháng 7 có lễ hội Wadaisai của trường. Đây là dịp cho sinh viên trường và các du học sinh giao lưu vui chơi thoải thích.

Hoạt động giao lưu giữa trường với các trường khác được mở rộng. Hiện trường đang thực hiện ký kết giao lưu với các trường khác trên Thế giới như Pháp, Mỹ, Trung, Việt ... Không chỉ người vùng Wakayama mà đông đảo sinh viên, giáo viên và người nước ngoài cùng học tập giảng dạy tại đây. Có lẽ một trong các nguyên nhân là vì phía nhà trường đã luôn thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ sinh viên. Những thắc mắc thủ tục của du học sinh đều được đáp ứng tại văn phòng Giao lưu Quốc tế. Phòng Giao lưu sinh viên Quốc tế là nơi hỗ trợ du học sinh mọi thông tin bổ ích về học bổng cho sinh viên nước ngoài, việc làm thêm, hay lễ hội liên tục được cập nhật. Ngoài ra còn có hội IER được thành lập bởi các sinh viên người Nhật trong trường, luôn sẵn sàng kết bạn, giúp đỡ để sinh viên nước ngoài nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Về việc ăn ở, du học sinh có thể đăng ký sống 1 năm tại Ký túc xá của trường giành cho người nước ngoài. Tuy hơi xa trường nhưng giá rẻ, tiện nghi đầy đủ và là cơ hội tiếp xúc giao lưu với bạn bè Quốc tế. Hơn nữa, tại đây dưới sự chăm sóc của hội từ thiện WIN, những khó khăn vật chất ban đầu như : dụng cụ bếp, chăn gối, phương tiện đi lại ...đều được hỗ trợ đủ. Dù là học sinh lần đầu đi nước ngoài vẫn có thể an tâm dễ dàng hoà nhập vào môi trường mới và chuyên tâm học tập.

Vì vậy đừng nghĩ đi du học là thử thách quá lớn. Trong khi còn trẻ, hãy đi xa hết khả năng có thể để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm, mở mang tầm nhìn. Ở Đại học Wakayama, dưới sự dìu dắt của nhà trường, bạn sẽ có điều kiện phát triển toàn diện và một lúc nào đó có thể nhận ra con đường thật sự của bản thân.